

รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาเทศบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(1 ต.ค.66 – 31 มี.ค.67)



เทศบาลตำบลดอยฮาง
อำเภอเมืองเชียงราย
จังหวัดเชียงราย

ส่วนที่ 1

บทนำ

ปัจจุบันการติดตามและประเมินผลนับว่ามีความสำคัญและจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากการติดตามและประเมินผลเป็นการประเมินผลงานการปฏิบัติงานของปีที่ผ่านมา ว่ามีความสอดคล้องกับแผนงานที่ได้วางเอาไว้หรือไม่ รวมทั้งการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริง เทศบาลตำบลคอยฮางในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีภาระหน้าที่ที่จะต้องให้การบริการแก่ประชาชนในชุมชน จึงจำเป็นที่จะต้องมีการจัดทำแผนติดตามและประเมินผล เพื่อวัดถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อใช้เปรียบเทียบการทำงานของปีที่ผ่านมาอีกด้วย

ทั้งนี้ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และแผนการดำเนินงาน เพื่อเป็นเครื่องมือในการใช้งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ และทรัพยากรต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีความโปร่งใส เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นและตอบสนองความต้องการของประชาชน ถึงแม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีสักเพียงไรก็ตามแต่หากไม่สามารถบังคับถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องมีเครื่องมือที่สำคัญในการตรวจสอบการดำเนินงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ซึ่ง “ระบบติดตาม” และ “ระบบประเมินผล” จะเป็นเครื่องมือในการนำข้อมูลต่างๆ มาปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมหรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ โดยที่การติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่ ประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงานให้ลุล่วง ค่าใช้จ่ายโครงการ/กิจกรรมสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการ/กิจกรรมไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงาน เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงาน กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรม การประเมินผล คือ การตรวจสอบผลการดำเนินงานในระหว่างที่กำลังดำเนินการหรือภายหลังที่การดำเนินการสำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้ว ซึ่งการประเมินผลเป็นสิ่งจำเป็นเช่นเดียวกับการติดตามการประเมินผลแผนงานจะเป็นการบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือว่าเป็นข้อมูลย้อนกลับที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและตัดสินใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

3.1 เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

3.2 เพื่อให้การติดตามและประเมินผลบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้

3.3 เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลคอยฮาง และแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

3.4 เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

3. ขั้นตอนในการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนดโดยสามารถติดตาม และประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม โครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูล แผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่า และผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถามแบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนา เพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ซึ่งใช้วิธีการติดตามและประเมินผล โดยดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ อันได้แก่แผนพัฒนา แผนการดำเนินการ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การลงนามในสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณ เอกสารการดำเนินโครงการ เพื่อตรวจสอบว่าดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)

วิธีในการติดตามและประเมินผล

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล

ดำเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล การนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ การค้นหาผลกระทบของการดำเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสภอภาม ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ นำมาวิเคราะห์ปัญหา สรุปผลเสนอแนะการแก้ไข้ปัญหา

(๒) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

โดยดำเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนา แผนการดำเนินการ เทศบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย เอกสารการเบิกจ่าย ภาพถ่าย เอกสารการดำเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ ลงพื้นที่หรือ แจกแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ และการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนภายในตำบลโดยอ้อม

การติดตามประเมินผลรายโครงการ

กำหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามโครงการ โดยรับผิดชอบโครงการอาจมอบหมายให้บุคคลหรือคณะกรรมการ หรือคณะทำงาน กำหนดแบบและวิธีการติดตามและ ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา - อุปสรรค ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

5.1 ทำให้รู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติ มีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

5.2 เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสม ต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.3 ทำให้ทราบว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น

5.4 ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวลผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

5.5 ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญ ในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับชัดเจน เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป

5.6 ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strengths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

5.7 ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติ และผู้สนับสนุนการประเมินผล ทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี 2 ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบผลสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)

5.8 การประเมินจะชี้ให้เห็นว่า แนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

5.9 การประเมินจะทำให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดี สมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น หรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมาก และไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคม ควรจะยุติโครงการเสีย เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกัน การประเมินผลจะทำให้ทราบว่า โครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชน สมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิกทิ้งเสีย

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

(1 ตุลาคม พ.ศ.2566 – 31 มีนาคม พ.ศ.2567)

ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนานั้น

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง พบว่ามีจำนวนโครงการในแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2567 มีทั้งสิ้นจำนวน 97 โครงการ ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบาลบัญญัติรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 97 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2566 – 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งในระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2566 – 31 มีนาคม พ.ศ.2567 นั้น เทศบาลตำบลดอยฮางได้ดำเนินโครงการไปแล้ว ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ที่	ยุทธศาสตร์การ พัฒนา	จำนวน โครงการใน แผนพัฒนา พ.ศ. 2567	จำนวนโครงการที่นำมา ตั้งงบประมาณในปีพ.ศ. 2567	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการใน แต่ละด้าน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ/ แล้วเสร็จ	คิดเป็น ร้อยละ
1	ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	12	12	100	8	66.66 %
2	ด้านเศรษฐกิจ	19	19	100	3	15.78 %
3	ด้านการศึกษา วัฒนธรรม	26	26	100	10	38.46 %
4	ด้านสังคมและ ความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน	18	18	100	1	5.55 %
5	ด้านสิ่งแวดล้อม	11	11	100	3	27.27 %
6	ด้านการเมืองการ บริหาร	11	11	100	9	81.18 %
รวม		97	97	100	34	35.05 %

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567					ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.	จัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	ปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านยางค่านุ หมู่ที่ 5 ตำบลดอยฮาง โดยการจัดซื้อระบบเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด	120,000												0	25 % (อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)
รวม				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.
1.	โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้าน จะจ้อ หมู่6	ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ บ้านจะจ้อ บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน กว้าง 12.00 เมตร ยาว 8.50 เมตร จำนวน 1 หลัง	386,000										0	0%
2.	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงาน กำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อใช้เป็นอาคารเก็บของ เทศบาลตำบลดอยฮาง	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อใช้เป็นอาคาร เก็บของเทศบาลตำบลดอยฮาง ปริมาณงาน กว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	230,000										0	0%
3.	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ช.บ้านนายกมลภพ หมู่8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายกมลภพ บ้านห้วยบุพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลดอยฮาง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 111.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 444.00 ตารางเมตร	291,000										0	25 % (อยู่ ระหว่าง ขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง)
4.	โครงการก่อสร้างถนน/ลาน ภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง	ก่อสร้างถนน/ลาน ภายในสำนักงานเทศบาลตำบลดอยฮาง ปริมาณงาน เท คอนกรีตถนน/ลาน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 813 ตารางเมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รางระบายน้ำขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร ความยาว 147 เมตร ฝาปิดตะแกรงเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ยาว 1.00 เมตร จำนวน 171 แผง	863,160										0	0%

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.
5.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ซอย 10 บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลคอยยาง ปริมาณงาน ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง	251,000											0	25 % (อยู่ ระหว่าง ขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง)
6.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภายในหมู่บ้าน หมู่1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด บ้านคอยยาง ใน หมู่ที่ 1 ตำบลคอยยาง ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 37.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 92.5 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 152.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง	270,000											0	25 % (อยู่ ระหว่าง ขั้นตอนจัดซื้อ จัดจ้าง)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567						ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.
7.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่3 จำนวน 5 จุด	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน จำนวน 5 จุด บ้านคอยางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลคอยาง ปริมาณงาน จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 60.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง จุดที่ 3 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 47.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 141.00 ตารางเมตร จุดที่ 4 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54.00 เมตร จุดที่ 5 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร พร้อมหินคลุกถมไหล่ทาง	360,000										0	25 % (อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)
8.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝายปิดบ้านอาชา หมู่7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝายปิด (บ้านอาชา)บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 7 ตำบลคอยาง ปริมาณงาน รางระบายน้ำขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 63.00 เมตร พร้อมฝายปิดตะแกรงเหล็ก	270,000										0	0%

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567					ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
9.	โครงการขยายผิวจราจร ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำซอย9 หมู่2	ก่อสร้างขยายผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอย 9 บ้านอ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลคอยาง ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 32 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 4 จุด ไหล่ทางขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 36.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 72.00 ตารางเมตร วางระบายน้ำขนาดความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 42.00 เมตร พร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็ก	330,000											0	25 % (อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)
10.	โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนหน้าบ้านยายนาง หมู่1	ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนหน้าบ้านยายนาง บ้านคอยางใน หมู่ที่ 1 ตำบลคอยาง ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 0.80 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมเทคอนกรีตผิวจราจรเดิม 8 ตารางเมตร	20,000											0	25 % (อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)
11.	โครงการต่อเติมหอประชุม หมู่5	ต่อเติมหอประชุม บ้านยางคำ (บ้านผักหละ) หมู่ที่ 5 ตำบลคอยาง ปริมาณงาน ต่อเติมห้องน้ำ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร สูง 2.00 เมตร	120,000											0	25 % (อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง)
รวม			3,391,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
1.	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและปลูกฝังให้ประชาชนนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน	15,000												10,220	100%
2.	โครงการเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ที่พึ่งและผู้ป่วยติดเตียง	เพื่อให้คำแนะนำเรื่องสิทธิ ให้ความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพ พร้อมทำการตรวจสอบสุขภาพและให้การรักษายาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ไร้ที่พึ่ง ที่เกิดการเจ็บป่วย	5,000												0	0%
3.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตกลุ่มพัฒนาสตรี	เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาทักษะของกลุ่มพัฒนาสตรีให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว	15,000												0	0%
4.	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ตำบลดอยฮาง	เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาทักษะของผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว	15,000												0	0%
5.	โครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์เทศบาลตำบลดอยฮาง	เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาทักษะของคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยเอดส์ ให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว	15,000												0	0%

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567							ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
6.	โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลดอยฮาง	เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว	15,000												0	0%
7.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต)	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลดอยฮาง	25,000												0	0%
8.	โครงการจัดทำโคมน้านา	เพื่อเป็นการส่งเสริม และพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของกลุ่มพัฒนาสตรี เพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสในการมีอาชีพ มีรายได้	30,000												0	0%
9.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน ภายใต้โครงการอบรมการช่วยเหลือด้านจิตเวช	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ ด้านการช่วยเหลือผู้ป่วยจิตเวช	30,000												0	0%
รวม			165,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
1.	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยได้แก่ประชาชน หรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในด้านการดำรงชีพ การเกษตร	20,000												0	0%
2.	โครงการ(ออล.) รักรักษ์โลก	เพื่อเพิ่มจำนวนป่าไม้ให้เป็นแหล่งต้นน้ำที่ยั่งยืนรักษาสมดุลธรรมชาติสร้างระบบนิเวศที่ยั่งยืนยาว	10,000												0	0%
3.	โครงการจัดงานราชพิธีงานรัฐพิธีต่างๆ	เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	10,000												0	0%
4.	โครงการเทศบาลตำบลลอยฮาง รักรน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ตำบลลอยฮางให้มากขึ้นและลดปัญหาโลกร้อน	10,000												0	0%
5.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวและที่สาธารณะ	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ของบ่อน้ำพุร้อนผาเสริฐ สำนักงานเทศบาลตำบลลอยฮาง ตลอดจนพื้นที่สาธารณะอื่นในเขตพื้นที่ตำบลลอยฮางให้เกิดความสวยงาม	30,000												11,960	100%
6.	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ผู้นำชุมชนและภาคประชาชนตำบลลอยฮาง	เพื่อฝึกอบรมและศึกษาดูงานของบุคลากรเทศบาลผู้นำชุมชนและภาคประชาชนตำบลลอยฮาง	300,000												0	0%
7.	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	เพื่อจัดประชุมประชาคมรับทราบปัญหาความต้องการของประชาชน	10,000												0	0%

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567					ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
8.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและ พนักงานจ้างเทศบาลตำบลดอยฮาง	เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมทาง พระพุทธศาสนาให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง	20,000											0	0%
9.	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ตำบลดอยฮาง	เพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกทางบอร์ดแผนที่ท่องเที่ยว วีดิทัศน์ วิดีโอ ฯลฯ ในพื้นที่ตำบลดอยฮาง	5,000											11,965	100%
10.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช	เพื่อจัดเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สำคัญ	10,000											0	0%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			425,000												

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาวัฒนธรรม

แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000				↔								782,400	100%
2.	โครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีล้านนาคืนคุณค่าสู่ชุมชน	50,000							↔					0	0%
3.	โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสาน ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลดอยฮาง	20,000									↔			0	0%
4.	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง (การเพาะเห็ดนางฟ้า)	เพื่ออุดหนุนอำเภอเมืองเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสงฆ์น้ำพระธาตุดอยตุง	10,000					↔							0	0%
5.	โครงการปฎิภากรมเพื่อพัฒนาEQของนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งนาคำ	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีปีใหม่เมือง)	10,000								↔				0	0%
6.	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กนักเรียน	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีปีใหม่เมือง)	5,000									↔			0	0%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			115,000													

แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
1.	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่ สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูที่สังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,000												0	0%
2.	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการ สวมหมวกนิรภัยและวินัยจราจรใน สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดอบรมโครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการสวม หมวกนิรภัยและวินัยจราจรในสถานศึกษา	10,000												0	0%
3.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย,ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว), ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 4 รายการของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลอยาย จำนวน 6 แห่ง	1,678,564												145,810	50%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			1,703,564	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
1.	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	20,000				↔								7,855	100%
2.	โครงการสืบสานประเพณีล้านนาคีนคุณค่าสู่ชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีล้านนาคีนคุณค่าสู่ชุมชน	50,000							↔					-	0%
3.	โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง(ยี่เป็ง)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง(ยี่เป็ง)	100,000	↔											99,600	100%
4.	โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลดอยฮาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามโครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาตำบลดอยฮาง	20,000								↔				-	0%
5.	โครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	เพื่ออุดหนุนอำเภอเมืองเชียงรายตามโครงการสืบสานประเพณีนมัสการและสร้างน้ำพระธาตุดอยตุง	10,000				↔								10,000	100%
6.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณิสีใหม่เมือง)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณิสีใหม่เมือง)	10,000							↔					-	0%
7.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณิสีใหม่เมือง)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตามโครงการจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณิสีใหม่เมือง)	5,000							↔					-	0%

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
8.	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น บวงสรวงศาลปู่บ้าน	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 โครงการสืบสานประเพณี ท้องถิ่น บวงสรวงศาลปู่บ้าน	5,000							↔					-	0%
9.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	10,000							↔					-	0%
10.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	10,000							↔					-	0%
11.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	10,000							↔					-	0%
12.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ ชาติพันธุ์กีนวอ)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ชาติพันธุ์กีนวอ)	10,000				↔								10,000	100%
13.	โครงการจัดงานสืบสานประเพณี สงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการจัดงานสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ล้านนา (ป่าเวณีย์ใหม่เมือง)	3,400							↔					-	0%
14.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (ประเพณีปีใหม่ชาติวันคริสต์มาส)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมชนเผ่า (ประเพณีปีใหม่ชาติวันคริสต์มาส)	3,300		↔										3,300	100%
15.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ ชาติพันธุ์กีนวอ)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ชาติพันธุ์กีนวอ)	3,300				↔								3,300	100%
16.	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ ชาติพันธุ์กีนวอ)	เพื่ออุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 โครงการอนุรักษ์ วัฒนธรรมชนเผ่า (ปีใหม่ชาติพันธุ์กีนวอ)	10,000				↔								10,000	100%
17.	โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่ออุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลคอยฮางโครงการอนุรักษ์และ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	20,000	↔											20,000	100%
รวม			300,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการจัดการปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	กิจกรรมเข้าร่วมทำแนวกันไฟ เผาไร่วัง เข้าเผชิญเหตุ และระงับเหตุไฟป่าและหมอกควัน	30,000				←									0	0%
2.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาเสาตติ	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษเสาเสาตติ	15,000													0	0%
3.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมและให้ความรู้ นักเรียน อาจารย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอยฮาง และผู้ที่สนใจทั่วไปในพื้นที่ตำบลดอยฮาง	15,000													0	0%
4.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	การฝึกอบรมทบทวนและเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก อปพร. ในสังกัด	20,000													0	0%
5.	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	กิจกรรมตั้งจุดบริการ/ด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	10,000				←									0	0%
6.	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดถนน รางระบายน้ำ หรือที่สาธารณะ ฯลฯ	15,000													15,000	100%
7.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย)	เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยา หรือฟื้นฟูหลังจากเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ	20,000													0	0%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			125,000														

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
1.	โครงการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ	เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อในเบื้องต้น	30,000												0	0 %
2.	โครงการฝึกอบรมการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในชุมชน	เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการจัดการขยะแต่ละประเภทให้ถูกวิธีและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดโรคร้อนลดปริมาณก๊าซมีเทน (นวัตกรรมใหม่จากของเหลือใช้)	20,000												0	0 %
3.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อดำเนินการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ	30,000												0	0 %
4.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000												0	0 %
5.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000												0	0 %
6.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000												0	0 %
7.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000												0	0 %

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
8.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000											0	0 %
9.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000											0	0 %
10.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000											0	0 %
11.	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนสำหรับการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินโครงการตามแนวทางโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข ของคณะกรรมการหมู่บ้าน	20,000											0	0 %
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			240,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	โครงการจัดการปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5	กิจกรรมเข้าร่วมทำแนวกันไฟ เผาไร่วัง เข้าเผชิญเหตุ และระงับเหตุไฟป่าและหมอกควัน	30,000				←									0	0%
2.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสาพิติด	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงโทษเสาพิติด	15,000													0	0%
3.	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ฝึกอบรมและให้ความรู้ นักเรียน อาจารย์ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลดอยฮาง และผู้ที่สนใจทั่วไปในพื้นที่ตำบลดอยฮาง	15,000													0	0%
4.	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	การฝึกอบรมทบทวนและเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับสมาชิก อปพร. ในสังกัด	20,000													0	0%
5.	โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล	กิจกรรมตั้งจุดบริการ/ด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์	10,000				←									0	0%
6.	โครงการวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดถนน รางระบายน้ำ หรือที่สาธารณะ ฯลฯ	15,000													15,000	100%
7.	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรณีเี่ยวยาหรือพื้นที่พหุหลังเกิดสาธารณภัย)	เพื่อช่วยเหลือประชาชน กรณีเี่ยวยา หรือพื้นที่พหุหลังจากเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ	20,000													0	0%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			125,000														

แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566		พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.
1.	โครงการ 1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ปลูกต้นไม้ พันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ ฯลฯ ในการสร้างถนนให้สวยงามตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ความยาวอย่างน้อย 500 เมตร/ 1 สายทาง ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนสวยงาม มีความสะอาด มีการปลูกไม้ดอกไม้ประดับหรือไม้ยืนต้นประจำถิ่น ฯลฯ	15,000												
2.	โครงการคลองสวยน้ำใส	ขุดลอกคูคลอง ลำห้วย ลำธาร ฯลฯ โดยการกำจัดวัชพืช สิ่งที่เกิดขวางการสัญจรทางน้ำ ผักตบชวา ฯลฯ ภายในเขตตำบลลอยฮาง เพื่อให้แหล่งน้ำสาธารณะสามารถใช้อุปโภค บริโภคได้	15,000											-	0%
3.	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง	ตัดหญ้าและตกแต่งกิ่งไม้ตลอดสองข้างทางถนนสายหลักและสายรองภายในเขตตำบลลอยฮาง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและลดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนของผู้สัญจรไปมา	200,000											96,600	50%
4.	โครงการอบรมการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ควบคุมดูแลน้ำของหมู่บ้านและผู้บริหารระบบประปาหมู่บ้านหรือคณะกรรมการดูแลน้ำของหมู่บ้าน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ควบคุมดูแลน้ำ ในหมู่บ้านที่มีการบริหารน้ำในรูปแบบระบบประปา	15,000											15,000	100%
รวม				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.
1.	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประจำปี	เป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าจ้างสำรวจภาคสนามภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติม และค่าวัสดุอุปกรณ์ เพื่อพัฒนา	๒๐,๐๐๐												0	๐%
2.	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ/กิจกรรม การอบรมให้ความรู้กับคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดอบรม	๑๒,๐๐๐												12,000	๑๐๐ %
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			32,000													

แผนงานงบกลาง งบกลาง

ลำดับที่	โครงการ / กิจกรรม	รายละเอียด โครงการ / กิจกรรม	งบประมาณ	พ.ศ.2566			พ.ศ.2567						ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	ผลการ ดำเนินการ (ร้อยละ)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533และแก้ไขเพิ่มเติม	163,932	←												33,410	50%
2.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ได้รับถ่ายโอนและเทศบาลพิจารณาคัดเลือก	6,717,600	←												1,976,100	50%
3.	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพคนพิการที่ได้รับถ่ายโอนและเทศบาลพิจารณาคัดเลือก	1,543,200	←												491,200	50%
4.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ที่ได้รับถ่ายโอนและเทศบาลพิจารณาคัดเลือก	12,000	←												2,000	50%
5.	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณสุขเกิดขึ้นหรือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนหรือจำเป็นเร่งด่วน และเพื่อกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณสุขเกิดขึ้นหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมหรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนการเกิดสาธารณสุขภัยหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณสุขภัย	150,000	←												4,000	50%
6.	เงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย	33,615	←												546,264	50%
7.	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประจำปี	เพื่อจ่ายเป็นค่าเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนประกันสังคมประจำปี	6,000	←												34,392	50%
8.	เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ(สปสช.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพ(สปสช.)	90,000	←												2,332	50%
9.	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี	657,000	←												-	0%
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			9,373,347														